



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

25 กันยายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>กัญชา /กระท่อม</b></p> <p><b>เสนอควบคุมบางส่วนของกัญชา กลับเป็นยาเสพติด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ การเงินธนาคารออนไลน์</p> <p>-รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ ผอ.ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) กล่าวถึง กรณี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. จะปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง โดยจะเน้นใช้ทางการแพทย์และสุขภาพ ว่า การปรับปรุง พ.ร.บ. ต้องใช้เวลานาน ควรมีการปรับแก้หรือออกประกาศให้นำบางส่วนของกัญชากลับเข้าไปอยู่ในบัญชียาเสพติดประเภท 5 เหมือนเดิม เพราะปัจจุบันกำหนดให้เฉพาะ THC เกิน 0.2% เท่านั้นที่เป็นยาเสพติด ทั้งนี้ อยากให้มีการประกาศนโยบาย Quick Win เพื่อลดผลกระทบในกลุ่มเด็กๆ โดยต้องระบุให้ชัดว่าอะไรที่ใช้ได้บ้าง เพราะถ้าจะควบคุมไปทั้งหมดก็ไม่เห็นด้วยเหมือนกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า</p> <p>-รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ม.ขอนแก่น เผยถึงกรณีจะมีการทบทวนร่างกฎหมายกัญชา กัญชง เพื่อใช้ทางการแพทย์และสุขภาพ ว่า อยากให้ รมว.สธ. พิจารณาเรื่องนี้อย่างเหมาะสม รวมถึงเห็นด้วยกับการออกกฎหมายควบคุมให้ชัดเจน ทั้งเรื่องการใช้ทางการแพทย์และด้านอื่นๆ ต้องชัดเจนว่า ใครบ้าง ที่สามารถนำกัญชามาใช้อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งช่วงที่ผ่านมามีตัวชี้วัดให้ใช้กัญชาเป็นทางเลือกในการรักษา โดยควรส่งเสริมการใช้กัญชาทางการแพทย์เป็นอีกทางเลือก แต่ไม่ควรกำหนดเป็นตัวชี้วัดเรื่องการรักษาพยาบาล เพราะยังมีรายละเอียดอีกมาก</p>	
<p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p> <p><b>วันมหิดล</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, ผจก., แนวหน้า, บ้านเมือง, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, sonthitalk, thebangkokinsight)</p> <p>-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ รพ.ศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, hfocus, thailandplus, acnews)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. พร้อมด้วยนายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. และนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข วางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ บริเวณลานพระราชนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อยู่บนแท่นฐานเดียวกัน กระทรวงสาธารณสุข เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน 2566</p>	
<p><b>เปิดตัวทีม Care D +</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผยการเตรียมความพร้อมเปิดตัวทีม Care D + ว่า เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายยกระดับระบบบริการสาธารณสุข 30 บาทพลัส โดยเริ่มต้นจะมีการจัดอบรมให้ความรู้เทคนิคการสื่อสารสมัยใหม่ เป็นการ Upskill และ Re-skill ให้นักประชาสัมพันธ์ของรพ. 268 คน จนท.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทั้งในส่วนของสจสจ. รพ. และหน่วยบริการในสังกัด สธ. 373 คน พร้อมขยายผลไปยังพยาบาลวิชาชีพ โดยเฉพาะพยาบาลผู้ป่วยนอก 10,798 คน ซึ่งเชื่อว่าทีม CareD+ จะช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความเชื่อมั่นให้กับญาติผู้ป่วย เป็นของขวัญปีใหม่ที่ดี สธ.มอบให้กับประชาชน</p>	
<p><b>ถ่ายโอน รพ.สต.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึง ข้อกังวลเรื่องการถ่ายโอน รพ.สต. จะมีปัญหาในการจัดบริการปฐมภูมิหรือไม่ ว่า สธ. มองเห็นภาพปัญหาที่เกิดจากการที่ รพ.สต. มีต้นสังกัดหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะในภาวะวิกฤต จึงมีการตั้ง กก.พัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ (National Health Board) ขึ้นมา เพื่อดูเชิงนโยบาย ให้มีการผสมผสานและบูรณาการกัน ในลักษณะหุ้นส่วน ส่วนอุปสรรคอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นกับการถ่ายโอนฯ ทาง สธ. จะเข้าไปดู ไม่ใช่เป็นปัญหาในการจัดบริการให้กับประชาชน ส่วนฐานข้อมูลกลางสำหรับรองรับนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุก รพ. สำหรับสิทธิบัตรทอง เจ้าภาพหลักจะเป็น ก.ดิจิทัลฯ ซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกัน แต่เบื้องต้นจะใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลของ สธ. ก่อน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>วางศิลาฤกษ์อาคาร สนง.อธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และสมเด็จพระพุทธพจนวชิรมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานอธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก ณ. รพ.ศรีธัญญา โดยมี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. และนพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก เข้าร่วมในพิธี โดยนพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผยว่า อาคารดังกล่าวเป็นที่ทำการของคณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานด้านนโยบาย การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ตลอดจนการติดต่อประสานงานระหว่างวิทยาลัยในสังกัด และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คาดจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2569</p>	-
<p><b>ไทยร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., bangkokbiznews, hfocus., sondhitalk)</p> <p>- นพ.นิตี เหนตนารักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการอภิปรายของภาคส่วนที่หลากหลาย (Multistakeholder panel) ในหัวข้อเร่งดำเนินการหลายภาคส่วน เพื่อสร้างความมั่นใจให้เกิดการดูแลวัณโรคอย่างมีคุณภาพ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและอย่างเท่าเทียมกัน ภายใต้บริบทของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับสูงว่าด้วยการต่อสู้กับวัณโรค หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระหว่างห้วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 78 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ นพ.นิตี กล่าวว่า ประเทศไทยได้มุ่งมั่นที่จะยุติวัณโรคให้ได้ภายในปี 2578 เป็นประเทศมีภาวะวัณโรคต่ำ ระบบหลักประกันฯ ช่วยคนเข้าถึง การตรวจและรักษา ครัวร์เรือนผู้ป่วยวัณโรคล้มละลายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก โดยได้ใช้ AI อ่านเอกซเรย์ทรวงอก ช่วยให้ตรวจพบเร็ว มีความแม่นยำสูง และปรับสูตรยา ช่วยลดเวลากินยา ได้กินยาครบโดส ช่วยลดวัณโรคตื้อยา</p>	-
<p><b>สถานการณ์ไข้เลือดออก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- สสจ.สงขลา รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไข้เลือดออกว่า รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา สสจ.สงขลา วันที่ 1 ม.ค.-19 ก.ย.66 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 4,510 ราย และเสียชีวิตแล้ว 5 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคืออายุ 5-9 ขวบ รองลงมาอายุ 10-14 ปี และอายุ 15-24 ปี ส่วนอำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุดได้แก่ อ.สะเดา 733 ราย แต่ยังไม่มียารายงาน ผู้เสียชีวิต รองลงมาคือ อ.เมืองสงขลา และอ.หาดใหญ่</p>	-
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก</p> <p>- รพ.ราชวิถี เผยตามที่มีข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องหากรู้สึกเปรี้ยวในปาก ไฟในดับและน้ำดีกระทบกระเพาะ เป็นสัญญาณของกระเพาะลำไส้มีแผล เป็นข้อมูลเท็จ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการแพทย์แผนปัจจุบัน</p>	-
<p><b>ยาอันตราย</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจไม่ใช้หมอบ่นฯ</p> <p>- แพร่โพสต์ของ Jack Thekop เตือนภัยยาชุดลูกกลอนราคา 15 บาท เป็นยากษัยเส้นบำรุงไต ระบาดในหลายพื้นที่ ไม่ระบุร้าน ไม่ระบุที่มา และไม่มี อย. หากกินเข้าไประบบไตอาจจะวายทันที ระบบการเดินของหัวใจผิดปกติทำให้หัวใจวายเฉียบพลัน พบเสียชีวิต 1 ราย ช่วยได้ทันอีก 1 ราย</p>	-